

Tìm kiếm các khoản phúc lợi hưu trí chưa yêu cầu giải quyết

Lưu ý: Các siêu liên kết (hyperlink) có thể dẫn đến trang web với nội dung bằng tiếng anh

Có phải bạn đã hưởng một phúc lợi hưu trí từ một chủ tuyển dụng trong khu vực kinh tế tư nhân đã thất lạc hồ sơ về bạn khi chương trình hưu trí đã chấm dứt hay không? Nếu đúng là thế, có thể chủ tuyển dụng của bạn đã chuyển các khoản phúc lợi ấy cho PBGC để giữ an toàn.

PBGC giữ các khoản phúc lợi chưa yêu cầu giải quyết cho những người chưa được chi trả khi chương trình hưu trí của họ đã chấm dứt. Để giúp họ tìm thấy khoản phúc lợi thuộc về mình, PBGC đã tạo ra một cơ sở dữ liệu có khả năng tra cứu được.

Hãy nhập vào họ của bạn và bốn con số cuối trong Số An sinh Xã hội của bạn

<input type="text" value="Last Name"/>	<input type="text" value="####"/>	<input type="submit" value="Search"/>
--	-----------------------------------	---------------------------------------

Nếu họ tên và Số An sinh Xã hội (SSN) của bạn trùng khớp với các thông tin trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ báo cho bạn biết cách thức liên hệ với chúng tôi để tiếp tục quá trình tra cứu của bạn. (Nhưng xin vui lòng nhớ cho rằng một trường hợp trùng khớp không nhất thiết có nghĩa là bạn có một phúc lợi hưu trí tại PBGC.)

Nếu họ tên và Số An sinh Xã hội (SSN) của bạn không trùng khớp với các thông tin trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn không buộc phải dừng quá trình tìm kiếm của mình. Có thể bạn có thể phúc lợi hưu trí do chủ tuyển dụng của bạn hay một tổ chức tài chính tư nhân nắm giữ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến một trang web là nơi mà bạn có thể tìm các nguồn lực hỗ trợ để giúp bạn tiếp tục tìm kiếm.

Cơ sở dữ liệu này bao gồm các thông tin về những người tham gia đã bị thất lạc thông tin về các khoản phúc lợi mà họ được hưởng từ nhiều loại chương trình hưu trí khác nhau:

- Các chương trình lương hưu phúc lợi đã kết thúc theo cách thức chấm dứt tiêu chuẩn.

- Các chương trình hưu trí đã kết thúc và đã chuyển các khoản phúc lợi hay thông tin cho Chương trình Những người Tham gia Thất lạc Mở rộng của PBGC. Các loại chương trình/gói hưu trí trong chương trình ấy là các chương trình phúc lợi được xác định, các chương trình đóng góp được xác định, các chương trình từ nhiều chủ tuyển dụng và các chương trình dịch vụ chuyên môn cỡ nhỏ.
- Các chương trình phúc lợi được xác định là những chương trình đã được PBGC thụ thác.

Cơ sở dữ liệu ấy được cập nhật hàng quý. Lần cập nhật gần đây nhất là vào ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Tuyên bố về Đạo luật Quyền Riêng tư

Công ty Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC) đang thu thập các thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân (PII) của bạn để định vị những người tham gia, những người nhận chi trả thay và những người thụ hưởng các khoản ngân quỹ thuộc chương trình phúc lợi được xác định và đóng góp được xác định là những người có thể bị nợ các khoản phúc lợi sau khi kết thúc một chương trình phúc lợi hay chương trình đóng góp được xác định có các khoản ngân quỹ được giữ trong phạm vi thẩm quyền hay tầm kiểm soát của. Bằng cách cung cấp cho PBGC họ và 4 con số cuối cùng trong số An sinh Xã hội của bạn, bạn đồng ý cho phép PBGC sử dụng các thông tin ấy để xác định liệu rằng công ty có hồ sơ lưu giữ phù hợp với tiêu chí trùng khớp ban đầu hay không. Nếu bạn không cung cấp các thông tin ấy, chúng tôi sẽ không có khả năng tiến hành một quá trình tìm kiếm các hồ sơ lưu có liên quan đến bạn. PBGC được quyền thu thập các thông tin theo quy định ở các điều luật 29 U.S.C. 1055, 1056(d)(3), 1302, 1321, 1322, 1322a, 1341, 1342, và 1350; 29 U.S.C. 1203; 44 U.S.C. 3101; 5 U.S.C. 301. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem qua [Unclaimed Retirement Funds SORN](#) (Hệ thống Thông báo Hồ sơ Lưu về các Quỹ Hưu trí chưa Yêu cầu Giải quyết) của PBGC.